

## สมาคมธุรกิจไทยในเมียนมาร์

### ภูมิหลัง

สมาคมธุรกิจไทยในเมียนมาร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างธุรกิจไทยในเมียนมาร์ และระหว่างภาคธุรกิจไทยกับภาคธุรกิจเมียนมาร์ ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจไทยในเมียนมาร์เป็นสมาคม/องค์กรของคนไทยเพียงแห่งเดียวในเมียนมาร์ที่ได้จัดตั้งและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ มาโดยตลอด อาทิ การออกซุ้มอาหารและเครื่องดื่มในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของภาคเอกชนไทยและประเทศไทยโดยรวม

### กิจกรรมที่ผ่านมา

(๑) สมาคมธุรกิจฯ และ สอท. ได้ร่วมกันดำเนินโครงการชั้นเรียนสอนภาษาสำหรับบุตรหลานชาวไทยในเมียนมาร์ โดยเปิดสอนทุกวันเสาร์ ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น G ของ สอท. ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. เป็นประจำ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จนปัจจุบันมีบุตรหลานชาวไทยเรียนในชั้นเรียนดังกล่าวกว่า ๔๐ คน

(๒) สมาคมธุรกิจฯ ได้บริจาคอุปกรณ์สำนักงานให้แก่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ (Business Information Center – BIC) ซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนเป็นฝ่ายเลขานุการของสมาคมธุรกิจฯ ในช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประธานและกรรมการชุดใหม่ของสมาคมธุรกิจฯ ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจเป็นข้อริเริ่มของ สอท. ที่จะสร้างแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจรวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการชาวไทยที่มีความสนใจในเมียนมาร์ โดยศูนย์ดังกล่าวมีกำหนดเปิดตัวในช่วงเดือน ต.ค. ๕๗

(๓) สมาคมธุรกิจฯ ได้จัดงาน “รวมพล คนสยาม: Thai Get Together 2014” ในวันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๗ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้พบปะสังสรรค์ สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้าในธุรกิจไทยในเมียนมาร์ โดยงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากบริษัท/ห้างร้าน และนักธุรกิจไทยเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานะสมาคม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ สมาคมฯ ได้จัดการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีผู้แทนจาก ๖ สาขาภาคธุรกิจเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้แก่ ๑. สาขาค้าขาย/นำเข้า/ส่งออก ๒. สาขาเกษตรและประมง ๓. โรงแรม/ร้านอาหาร/ภาคบริการ ๔. ธนาคาร/การเงิน/กฎหมาย ๕. ภาคอุตสาหกรรม/ก่อสร้าง/พลังงาน ๖. Logistics/ธุรกิจการบิน/IT โดยมี เอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ และอดีตกรรมการบริหารสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอดีตอดี